
FBC ผูถือหุนใหญสถานีโทรทัศน MBC เตรียมรับ

เน้ือหารายการไทยออกอากาศในเกาหลีใต

ผานพนไปเป็นที่เรียบรอยแลวกับกับงานสัมมนา “2017 Seminar on Broadcasting Exchange between

Thailand and Korea” นําโดยคิม กวังดง ผูอํานวยการ มูลนิธิ Foundation for Broadcast Culture (FBC) ใน

เครือสถานีโทรทัศน MBC ประเทศเกาหลีใต ไดเปิดเผยถึงความสําเร็จในการจัดงานที่ผานในหลายๆประเทศรวมถึง

การจัดสัมมนาครัง้แรกในประเทศไทยที่ไดรับผลตอบรับเป็นอยางดีจากสถานีโทรทัศนในประเทศไทยที่รวมเขารับ

ฟังการสัมมนาในครัง้น้ี โดยภายในงานไดมีการพูดถึงสถานการณของวงการโทรทัศนของทัง้สองประเทศ การ

เปลี่ยนผันของโทรทัศนดิจิตอลที่อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในการออกอากาศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเน้ือหาการ

ออกอากาศระหวางประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ซึ่งระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากกระแส

K-WAVE จนมีการซื้อลิขสิทธิ ์ของเน้ือหารายการเกาหลีเขามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก และการเตรียมรับ

เน้ือหารายการจากประเทศไทยไปออกอากาศที่ประเทศเกาหลีใตในอนาคต นอกจากน้ียังไดมีการพูดคุยถึงการถาย

ทํารวมกันหรือ co-production ของทัง้สองประเทศ ไมวาจะเป็นการรีเมคละครหรือรายการตางๆอีกดวย

คิม กวังดง ผูอํานวยการ มูลนิธ ิFoundation for Broadcast Culture (FBC) เผยวา “กอนอื่นผมตองขอขอบคุณ

ตัวแทนจากสถานีโทรทัศนในประเทศไทยที่ใหความสนใจกับงานสัมมนาในครัง้น้ี เน่ืองจากเราไดจัดงานน้ีขึ้นทุกปี

เพื่อพูดคุยถึงสถานการณของวงการโทรทัศนของทัง้สองฝ าย และในครัง้น้ีที่ผมไดเลือกจัดงานน้ีขึ้นในประเทศไทย

ดวยเหตุผลอยางที่ทราบกันดีวา ความสัมพันธของทัง้สองประเทศไดเกิดขึ้นมาเป็นเวลาชานาน จากการรับ

วัฒนธรรมของทัง้สองประเทศ ไมวาจะเป็นกระแสเกาหลีในประเทศไทยดานนักรองหรือซีรี่ยตางๆของเกาหลี และ

การที่คนเกาหลีชื่นชอบที่จะมาทองเที่ยวประเทศไทย นัน่เป็นสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาประเทศของเราทัง้สองใหความสนใจซึ่ง

กันและกัน ทําใหผมคิดวาการสัมมนาครัง้น้ีจะเป็นการสงเสริมการออกอากาศเน้ือหาของทัง้สองประเทศใหเป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น สามารถขยายตลาดของวงการโทรทัศนรวมถึงการแลกเปลี่ยนเน้ือหาการออกอากาศไดอีกดวย เพราะ

ที่ผานมารายการเกาหลีหรือซีรี่ยไดเขามามีบทบาทในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ในอนาคตเราเองก็เตรียมพรอมที่

จะรับเน้ือหารายการจากประเทศไทยไปออกอากาศที่เกาหลีเชนกัน น่ีจึงเป็นการดีที่ทัง้สองประเทศจะไดแลกเปลี่ยน

เน้ือหาและขอมูลที่นําไปสูการพัฒนาวงการโทรทัศนตอไป ซึ่งประเทศไทยอาจเกิดปัญหาการเปลี่ยนจากระบบอะนา

ลอคไปเป็นดิจิตอลเน่ืองจากยังตองทําความเขาใจกับประชาชน ซึ่งเกาหลีใตเองก็เคยเกิดปัญหาน้ี ซึ่งทางเราตองใช

เวลา 7-8 ปีในการทําความเขาใจกับประชาชน ผมจึงอยากใหสิ่งน้ีเป็นอีกสิ่งที่เกาหลีใตจะสามารถ

แนะนําประเทศไทยใหกาวขามปัญหาน้ีจากการแลกเปลี่ยนเน้ือหาการออกอากาศในงานสัมมนาครัง้น้ี”
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